

สอบช.ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การปฏิรูปการศึกษา"

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2558



สภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สอปช.)

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

10400 โทร 2354 3884 โทรสาร 0 2354 3887 มีเดีย 08 9995 2503

ที่ สอปช.38/2558

5 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกำหนดการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สอปช.) ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน กำหนดจัดประชุมวันพิจารณาความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนำเสนอบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อรายงานผลการวิจัย "การปฏิรูปการศึกษา : สภาพความจริงและความคาดหวังของคณะกรรมการองค์กรทางการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของสภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สอปช.)" ที่ได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามการวิจัยให้แก่ผู้นำองค์กรเครือข่ายทางการศึกษาจำนวน 1,658 องค์กร สมาพันธ์ สมาคม ชมรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และบัดนี้คณะวิจัยได้สรุปผลการวิจัยเรียบร้อยแล้วพร้อมรายงานต่อที่ประชุม ดังนั้น สอปช.และมูลนิธิครูของแผ่นดิน จึงกำหนดจัดประชุมวันพิจารณาความคิดเห็นและรายงานผลการวิจัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแห่งสมาคม นายทหารเรือสาร กมลทหารเรือสาร(สะพานแดง) ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สอปช. และมูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามตารางกำหนดการ ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา จากท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา จึงขอขอพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สนาวิรัช สอมสม)

เลขาธิการสภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สอปช.)

ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน

เลขาธิการสอปช.และประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน ดร.สนาวิรัช สอมสม โทร 08 9995 2503



กำหนดการประชุม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖



ณ ห้องประชุมพหลโยธินสามัคยานายทหารเรือสาร กรมการทหารเรือสาร (สะพานแดง) เขตดุสิต
 สภากองทักรเรือช่วยปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ (สอปร.) ร่วมกับมูลนิธิศุภนิเวศน์ของแผ่นดิน

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียนเอกสาร(ฟรี) - สภากองทักรเรือช่วยปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ (สอปร.) และมูลนิธิศุภนิเวศน์ของแผ่นดิน และพิธีกรแนะนำพิธีกรและดี โดย นายอำนาจ ชารุณฉวีโรจน์ และพิธีกรมูลนิธิศุภนิเวศน์ของแผ่นดิน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปการศึกษา” โดย พลเอกจรัส ฤกษ์อวณิษฐ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันราชอาณาจักร และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.	บรรยายพิเศษโดย พลท. ดร. อัมพะไชย ประธานกรรมการการศึกษาและกีฬา สอปร.
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.	เสวนา “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย สอปร. พันเอก (พิเศษ) ธนศักดิ์ มีตรานานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ สอปร.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภหญิงสุมนธชา พรหมบุญ ประธานกรรมการบริหารการอุดมศึกษา ดร.ดิเรก พรสีมา อดีตรองประธานกรรมการคุรุสภา และดร.พิชญ์ สุสุช รองเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ปรึกษา สอปร.พิธีกรผู้ดำเนินการเสวนา
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.	เสวนาหัวข้อ “มององค์การวิชาชีพครู ช้างหน้าให้เพื่อความหวัง มองข้างหลังให้เป็นบทเรียน” โดย ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ อดีตรองกรรมการคุรุสภา ดร.จตุรนต์ มิตินทร์ ดร.จักรพรรดิ วัฒนา นายยุทธชัย สุตมา ดร.องค์กร อมรวิวัฒน์ นายปรีดา บุญเพลิง อดีตนายกสภาการศึกษา และดร.วิศยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธาน สอปร. พิธีกรผู้ดำเนินการเสวนา
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.	รายงานผลการวิจัย “การปฏิรูปการศึกษา : สภาพความจริงและความคาดหวังของคณะกรรมการ องค์การทางการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของสภากองทักรเรือช่วยปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ (สอปร.)” โดย (คณะวิจัย สอปร./มูลนิธิศุภนิเวศน์ของแผ่นดิน) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สึกขานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สวามิณี สึกขานันท์ ดร.ฐิตาภา บุญชาติกุล, ดร.อรุณ ไชยนิษฐ์, ดร.กัมพูชา บุญ อัจฉริยะพงศ์, ดร.ธนวิทย์ อมร
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.	เสวนาหัวข้อ “ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษามีส่วนร่วมเสนอการปฏิรูปสถานบันให้ถึงประชาชน” โดย นายธานี พลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน นายมานะ สุกสงวน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน นายสันต์ คำพรษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน นายสมยศ สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน และดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ที่ปรึกษา สอปร. พิธีกรผู้ดำเนินการเสวนา
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.	สรุปข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา โดย สอปร./มูลนิธิศุภนิเวศน์ของแผ่นดิน
๑๖.๓๐ น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ : อาหารกลางวันและอาหารว่าง จัดเลี้ยงโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ